

# Ngày Họp Mặt của Hội TQLCVN Vùng Tây Bắc

Chủ Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019 là một ngày nắng ấm cuối năm và trời đẹp thật dịu dàng, quá lý tưởng cho một ngày vui Hội Ngộ. Để tất cả anh chị em hội viên tiện tham dự đầy đủ, Ban chấp hành Hội chọn giờ khai mạc chương trình vào lúc 4 giờ chiều. Địa điểm hội ngộ vẫn là nơi thân thiện, quen thuộc và thuận tiện cho tất cả hội viên từ bao năm qua: đó là tư gia cố Hội Trưởng MX Trần Kim Tài.

Buổi họp mặt tất niên Mậu Tuất năm nay đã vắng thêm một vài người làm chạnh lòng anh chị em cả Hội. Đó là những khuôn mặt thường xuyên hiện diện nhiều năm qua, và sự thiếu vắng đó khiến nhiều anh chị nhắc lại những ngày xưa thuở rất tung bừng nhộn nhịp mỗi lần họp mặt. Thế nhưng ai cũng hiểu rằng “thời gian không dừng lại trong đời sống và



Những hình ảnh sinh hoạt thời hùng mạnh của Hội chuyện mất mát, hợp tan là chuyện phải đến cho tất cả mọi hội đoàn, tổ chức”. Nhưng dù đông hay vắng, dù sớm hay muộn thì việc họp



Họp Mặt Tất Niên Mậu Tuất

## Thủy Quân Lục Chiến

mặt với nhau vẫn được tiếp tục để duy trì mối thân tình hữu ái trong binh chủng.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ và Quân kỳ binh chủng TQLC, sau phút mặc niệm đầy xúc động Niên trưởng Cố Vấn Trương Công Thông đại diện Hội gửi lời chào và chúc mừng năm mới Kỷ Hợi đến tất cả hội viên và gia đình. Tiếp đến là phần báo cáo tài chánh trong năm qua ( vì MX Thủ quỹ Võ Văn Gắt đã từ giã Hội để về vùng nắng ấm Cali, MX Nguyễn Kiến Tạo đã tạm thời giữ quỹ Hội và báo cáo) . Ngay sau đó, toàn thể hội viên có mặt đã nồng nhiệt đóng góp cho quỹ Hội và Tổng Hội. Ngoài phần đóng góp niên liễm cho hội, năm nay, dù số hội viên tham dự không đông nhưng cũng đóng góp được 900 USD cho quỹ yểm trợ TPB/TQLC và 180 USD phụ giúp ấn phí cho ĐS Sóng Thần. Đó là phần đóng góp đáng khích lệ và cũng là mục tiêu mà Hội luôn

mong ước đạt đến. Sang phần bầu chọn Thủ Quỹ, sau những cố gắng thuyết phục của nhiều hội viên. Hội đã được sự đồng ý nhận nhiệm vụ Thủ Quỹ của phu nhân MX Hội Phó Đinh Chí Thanh. Hội Trưởng đã kết toán quỹ Hội và ngay sau đó, sổ sách và hiện kim đã được bàn giao cho tân thủ quỹ trước sự chứng kiến của toàn thể hội viên.

\*

Mỗi năm Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức 2 buổi họp mặt. Nhằm cố gắng tạo cơ hội cho anh chị em gặp gỡ, hàn huyên và chia sẻ vui buồn, Hội cũng có kế hoạch thêm 1 buổi sinh hoạt ngoài trời vào mùa hè (như đã từng thực hiện trước đây) nhưng cuối cùng không thành công vì nhiều hội viên còn bận sinh kế và giờ giấc làm việc khác nhau.

# Khóc

# Mùa Xuân

### Tuần Truyền Tin

Người Lính Già ngồi bên bàn phím  
Đánh từng câu chúc Tết bạn bè xưa  
Thằng sút mẽ, thằng cụt đuôi, què, điếc  
Chốn quê nhà dải nắng dầm mưa

Người Lính Già gục đầu bên khung cửa  
Mới vài câu mà nước mắt rưng rưng  
Thương chiến hữu một thời chung gian khổ  
Còn sống đây tính nhắm chỉ vài thằng

Khi tôi viết và khi tôi đang nhớ  
Có những thằng vừa mới bỏ cuộc chơi  
Đi buồn tẻ trong nghẹn ngào khốn khổ  
Không người thân, đưa tiễn chẳng một lời!

Xuân lại đến. nhớ nhiều về bạn cũ  
Những người anh và có những thằng em  
Thời tuổi trẻ đã một lần cầm súng  
Đổ máu xương gìn giữ quê hương

Khi hồi tưởng tôi lặng người thương tiếc  
Xót thương mình phận kẻ lưu vong  
Nhưng đỡ khổ hơn những thằng ở lại  
Lầm lũi từng ngày kiếm sống không xong

Ai hiểu được Người Lính Già ngồi khóc  
Thương quê hương đồng đội năm xưa  
Nay xứ lạ âm thầm và cô độc

Nhớ chiến trường xưa nói mấy cho vừa  
Thêm lần nữa lại một xuân viễn xứ  
Người Lính Già thương nhớ quê hương  
Nơi đất khách xin nguyện cầu Thượng Đế  
Gìn giữ anh em đồng đội an lành !